

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๕๕๑



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีข้อสั่งการ และประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด - 19</p> <p>ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศปก.อำเภอทุกอำเภอ เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p>	<p>๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>การอนุญาตเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยผ่านการตรวจประเมินจาก ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน ๓ แห่ง ทั้งนี้ ขอให้กำชับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ศปก.จ.เชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ศปก.เทศบาลเมืองทุกแห่ง</p>
๓	<p>การกำกับ ดูแลการเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน</p> <p>ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบร้านคาราโอเกะในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่</p>
๔	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ประสาน ศปก.อำเภอหางดง เรื่องการขอจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากในพื้นที่รับผิดชอบ เทศกาลดนตรี “เชียงใหม่เฟส ๓” เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>๑) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๒) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓) ศปก.อำเภอหางดง</p>

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕